

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Chủ động bắt nhịp chuyển đổi số



Giáo viên sử dụng phần mềm dạy học hiện đại để kiểm tra đáp án của từng học sinh.

Chuyển đổi số trong giáo dục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp chuyển đổi số giáo dục, bảo đảm đồng bộ, toàn diện, kiên trì và có lộ trình hợp lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

Cô giáo Vũ Thị Kiều Hoa, Trường Tiểu học Vũ Ninh (Kiến Xương) chia sẻ: Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi cố gắng tiếp cận mọi nguồn tài liệu mới trên tất cả các trang thông tin để có hình ảnh, tư liệu phong phú đưa vào các bài giảng điện tử giúp học sinh hứng thú, tích cực hơn trong học tập. Đặc biệt, chuyển đổi số giúp chúng tôi rất nhiều trong phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức dạy học, đánh giá học sinh, đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018. Nhờ sự sáng tạo, đổi mới của các thầy cô giáo, học sinh hứng thú hơn với việc học. Các em có sự

tương tác giữa thầy trò và các bạn trong tiết học. Em Lê Gia Linh, lớp 7A1, Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình) cho biết: Em rất thích những tiết học sử dụng công nghệ thông tin vì giúp chúng em xem được những clip hay trong học tập. Như vậy sẽ giúp tiết học không bị nhàm chán, tẻ nhạt, chúng em có hứng thú, động lực trong học tập hơn. Qua đó, chúng em cũng có thể tương tác tốt hơn trong mỗi tiết học.

Với mục tiêu xây dựng làm nền tảng xây dựng quy trình, công cụ, ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục, bà Bùi Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Ninh (Kiến Xương) cùng với tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã xây dựng môi trường dạy và học thông minh trên nền tảng số; tạo điều kiện cho học sinh chủ động tiếp cận và an toàn trên môi trường số. Cùng với đó, tổ chức nhiều buổi bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện có hiệu quả khi triển khai các phần mềm. Theo bà Bùi Thị Diệu

Thúy, Trường Tiểu học Vũ Ninh xác định hai nội dung chính cần tập trung trong việc chuyển đổi số, đó là chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra mục tiêu cho từng giai đoạn. Nhà trường sử dụng các phần mềm như phần mềm giáo dục - xóa mù chữ, cơ sở dữ liệu ngành, SMAS 3.5; tập huấn bồi dưỡng thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Đặc biệt, năm học này nhà trường triển khai và sử dụng rất có hiệu quả phần mềm Edoc quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử và phần mềm tuyển sinh đầu cấp.

Việc chuyển đổi số trong ngành giáo dục thời gian qua đã được nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh áp dụng, thực hiện có hiệu quả. Tại thành phố Thái Bình, Trường THCS Trần Phú là điểm sáng triển khai chuyển đổi số. Nhà trường được đầu tư trang thiết bị hiện đại như loa, đài, micro, kết nối wifi, tivi thông minh, máy tính xách tay... Đây là cơ sở rất thuận lợi để thầy và trò nhà trường sáng tạo, ứng dụng công

nghệ thông tin trong các tiết học. Đối với công tác quản lý học sinh, Trường sử dụng phần mềm hệ thống quản lý nhà trường do Tập đoàn Viettel cung cấp. Do đó, các thầy cô giáo không còn phải vất vả viết tay hàng chục cuốn học bạ cuối kỳ như trước. Đặc biệt, Trường THCS Trần Phú đang tích cực xây dựng kho học liệu chung của toàn trường không chỉ triển khai trong giai đoạn dịch Covid-19 mà hướng đến dùng thường xuyên qua kho học liệu nhà trường. Từ đó giúp kiểm soát và đánh giá việc học sinh tự học ở nhà tốt hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là các thầy cô giáo phải chủ động thay đổi để thích ứng với thực tiễn khách quan. Đây cũng là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp và hình thức dạy học của giáo viên.

Theo thống kê, đến nay 100% cơ sở giáo dục có đường truyền internet cáp quang và máy tính phục vụ công tác quản lý điều hành; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, tích hợp vào dịch vụ công quốc gia và xử lý toàn trình theo quy định. Thời gian hợp không gian làm việc số tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh và nhà trường trên nền tảng số theo đúng mục tiêu đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

DẶNG ANH

Nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình

Từ sự chung tay góp sức của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đông Hưng đã được hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết. Những căn nhà khang trang, ấm áp nghĩa tình đã tạo điều kiện giúp họ an cư, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Cuối tháng 8/2023, bà Đỗ Thị Nụ, xã Trọng Quan đón niềm vui lớn khi được Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng tổ chức khánh thành, bàn giao ngôi nhà đại đoàn kết khang trang, vững chắc với tổng diện tích 30m², kinh phí xây dựng trên 100 triệu đồng. Là hộ nghèo, bà Nụ sống đơn thân nhiều năm trong căn nhà cũ ẩm thấp, xuống cấp, ước mơ về một ngôi nhà kiên cố khó thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ 50 triệu đồng của Ủy ban MTTQ huyện cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cấp ủy, chính quyền xã, thôn và anh em họ hàng giúp đỡ. Sau một thời gian ngắn thi công, ngôi nhà mới đã hoàn thành bảo đảm 3 yêu cầu: mái cứng, nền cứng và khung cứng để gia đình sử dụng lâu dài, góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Bà Nụ phấn khởi cho biết: Từ ngày được ở trong ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình của mọi người, tôi không còn phải lo lắng mưa gió trời mưa to gió lớn. Ổn định chỗ ở, tôi yên tâm tăng gia sản xuất, có thu nhập trang trải cuộc sống để vươn lên thoát nghèo. Tôi không bao giờ quên nghĩa tình mà cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ các cấp, các nhà hảo tâm đã dành cho.

Nhiều năm qua, bà Trần Thị Đào, xã Mê Linh sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Bản thân bà thường xuyên đau yếu,

không làm được việc nặng, cuộc sống thiếu thốn hụt hẫng, bà chẳng bao giờ dám mơ tới việc xây dựng, sửa chữa nhà. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện đã quyết định trích quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 50 triệu đồng để bà có điều kiện huy động thêm kinh phí xây dựng ngôi nhà mới. Bà Đào chia sẻ: Nghe tin được hỗ trợ tiền xây nhà, tôi mừng lắm nhưng tiền công, giá vật liệu đều tăng, tôi nghèo không có tiền bù thêm, vì vậy lúc đầu không dám nhận. May là xã, thôn, các nhà hảo tâm, anh em họ hàng giúp đỡ thêm kinh phí tôi mới dám phá nhà cũ đi xây nhà mới. Trong quá trình xây dựng nhà, đại diện hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, bà con trong xóm, họ hàng tập trung hỗ trợ ngày công, vật liệu và các điều kiện cần thiết, chỉ sau 2 tháng khởi công ngôi nhà mới rộng trên 80m² đã được hoàn thành. Tôi sẽ cố gắng sống khỏe, sống tốt, mong sẽ có nhiều người khó khăn như tôi được giúp đỡ.

Bản thân là người khuyết tật, cuộc sống khá khó khăn, bà Phạm Thị Hà, xã Đông Hoàng nhiều năm phải sống trong ngôi nhà nhỏ xuống cấp. Đến nay, mơ ước được ở trong ngôi nhà kiên cố của bà đã thành hiện thực vì vừa

qua bà được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 7 triệu đồng để sửa chữa nhà, ngoài ra còn được quỹ "Vì người nghèo" xã, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, bà con, người thân ủng hộ trên 20 triệu đồng và 20 ngày công sửa nhà, xây công trình vệ sinh, làm sân sạch sẽ. Bà Hà cho biết: Do ốm đau, không có thu nhập ổn định nên nhà đột nát không có tiền để sửa. Tôi cảm ơn các cấp, các ngành, bà con họ hàng đã quan tâm, hỗ trợ tôi sửa nhà và làm một số công trình mới.

Nguồn lực chính để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở từ sự chung tay ủng hộ của các tập thể, cá nhân hảo tâm vào quỹ "Vì người nghèo" các cấp. Đặc biệt, còn có sự hỗ trợ, đóng góp ngày công lao động, vật liệu của những người dân nơi người nghèo sinh sống. Tất cả đều được thực hiện đúng theo phương châm "công khai, minh bạch, đúng đối tượng", "không để ai bị bỏ lại phía sau". Ông Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cho biết: Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức

phát động ủng hộ xây dựng quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong tháng cao điểm "Vì người nghèo" để tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thường xuyên khảo sát, lập danh sách, trích quỹ vì người nghèo, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, vật liệu, ngày công xây dựng mới, sửa chữa nhà. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban MTTQ huyện đã thẩm định, huy động các nguồn lực và trích quỹ "Vì người nghèo" của huyện hỗ trợ xây mới 28 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 7 nhà với số tiền 49 triệu đồng. Tất cả nhà đại đoàn kết đã được khánh thành, bàn giao cho các hộ về ở từ trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được hoàn thành và trao tặng là thêm một gia đình vui bớt khó khăn trong cuộc sống. Nhà đại đoàn kết không chỉ là món quà thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái mà còn là nguồn động viên to lớn để các hộ nghèo ổn định chỗ ở, yên tâm phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

HIỆU NGHĨA



Ủy ban MTTQ huyện Đông Hưng cùng nhà tài trợ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho bà Đỗ Thị Nụ, xã Trọng Quan.

Mang nguồn máu đến người bệnh

Máu có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của con người. Trong bối cảnh người bệnh cần máu đang "ngàn cân treo sợi tóc", các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không cho phép mình chậm trễ. Không quản nắng mưa, sớm tối, họ làm việc hết mình để kịp thời vận chuyển, truyền máu an toàn, cùng các bác sĩ, nhân viên y tế giành lại sự sống cho người bệnh.

Trực 24/24 giờ vận chuyển, truyền máu cho người bệnh cấp cứu

Nhiều năm công tác tại Khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sĩ Nguyễn Đình Tăng, phụ trách bộ phận truyền máu vẫn nhớ rõ kỷ niệm phải chạy đua với thời gian để kịp thời mang máu từ kho bảo quản của Bệnh viện xuống truyền cho sản phụ chữa ngoài tử cung bị vỡ tại huyện Tiền Hải. Bác sĩ Tăng chia sẻ: Khi nhận được thông tin từ cơ sở cần chỉ viện hỗ trợ ca cấp

cứu ngoại viện, người bệnh đang rất nguy kịch, chúng tôi khẩn trương chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, lấy 2 lít nhóm máu O từ kho bảo quản rồi nhanh chóng đi cùng xe của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình về cơ sở. Về đến nơi, mỗi người một nhiệm vụ. Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình thực hiện phẫu thuật còn chúng tôi nhanh chóng xác định lại nhóm máu của bệnh nhân, làm xét nghiệm hòa hợp miễn dịch. Nếu nhóm máu bệnh nhân phù hợp với máu mang xuống

sẽ thực hiện truyền cho người bệnh; rất may là máu phù hợp. Người bệnh được phẫu thuật, truyền máu kịp thời, thoát khỏi cơn nguy kịch. Sau đó gia đình bệnh nhân đã gọi điện cảm ơn kịp cấp cứu, phẫu thuật.

Không nhớ rõ số lần về cơ sở thực hiện truyền máu cấp cứu và số lượng máu đã truyền cho người bệnh trong và ngoài tỉnh mà những thời điểm cấp bách song với bác sĩ Tăng cùng đồng nghiệp, mỗi ca bệnh được cứu sống kịp thời nhờ phẫu thuật, truyền máu là

nguồn động viên và món quà vô giá để họ thêm niềm tin yêu, gắn bó với nghề đã chọn.

"Mắt xích" quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị

Khoa Huyết học - Truyền máu có 21 cán bộ, nhân viên. Hàng năm, Khoa đều tham gia xây dựng kế hoạch lấy máu để bảo đảm số lượng máu cho các đơn vị y tế trong tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị. Những năm gần đây, lượng máu trung bình cần lấy khoảng 11.000 đơn vị máu/năm. Khối lượng máu cần lấy lớn, do đó mỗi cán bộ, nhân viên y tế trong Khoa đều nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình từ khâu khám sức khỏe, lấy máu, vận chuyển, xét nghiệm, bảo quản và truyền máu. Theo quy trình, khi tham gia hiến máu, người hiến máu tình nguyện sẽ được khám sức khỏe xem có đủ tiêu chuẩn hiến máu, sau đó là kiểm tra huyết sắc tố. Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện, các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ tiến hành lấy máu. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, máu sẽ được vận chuyển về kho bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại

đây, cán bộ, nhân viên y tế của Khoa tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc để xác định nhóm máu; xét nghiệm HIV, viêm gan B, viêm gan C, bệnh giang mai, sốt rét bằng phương pháp huyết thanh học, đồng thời gửi lên Hà Nội để xét nghiệm bằng phương pháp sinh học phân tử. Những đơn vị máu đạt sẽ đưa vào bảo quản, lưu trữ. Với máu toàn phần thường được lưu trữ ở nhiệt độ từ 2 - 6°C. Ở cùng nhiệt độ trên, thời gian lưu trữ là khoảng 35 ngày với máu và khối hồng cầu là 42 ngày. Đối với huyết tương, nhiệt độ từ -18°C đến -25°C sẽ bảo quản được 1 năm, còn dưới -25°C thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn.

Bác sĩ Nguyễn Đình Tăng cho biết thêm: Máu là vật phẩm vô giá không gì có thể thay thế được. Mỗi đơn vị máu trao tặng sẽ góp phần cứu trợ nhiều người bệnh nguy kịch cần máu. Cụ thể, chỉ với 250ml máu hiến tặng đã có thể cứu được nhiều trẻ nhỏ. Do đó, việc hiến máu tình nguyện có ý nghĩa rất to lớn.

Hiểu được tầm quan trọng của máu đối với sự sống người bệnh, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho các bệnh viện trong tỉnh, nhiều cán bộ của Khoa Huyết học - Truyền máu còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Họ đã góp phần nhân lên những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng, làm đẹp hơn hình ảnh của máu áo blouse trắng.

HOÀNG LANH

▶ QUỲNH PHỤ

Xây mới, sửa chữa 130 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", từ năm 2019 đến nay, MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền triển khai vận động, xây dựng quỹ "Vì người nghèo".

5 năm qua, quỹ "Vì người nghèo" huyện và cơ sở đã huy động được trên 5,5 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 130 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng. Cùng với hỗ trợ xây, sửa nhà, MTTQ

huyện hỗ trợ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với số tiền 523,6 triệu đồng... Đây là nguồn động viên để các hộ nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN CƯỜNG

▶ Gắn 3.600 suất quà tặng đối tượng chính sách, người nghèo

Trong tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Toàn tỉnh đã trao tặng gần 3.600 suất quà cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có

hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.350 suất quà, học bổng cho các em học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người.

Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp tổ chức 478 hoạt động tình nguyện tham gia xây

dựng nông thôn mới, 215 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa, xã hội hóa thực hiện 13 công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê", "Camera an ninh".

QUẦN PHƯƠNG



Máu được bảo quản ở nhiệt độ quy định.



Đoàn thanh niên các đơn vị tặng quà trẻ em tại Trường Mầm non Tân Bình (thành phố Thái Bình).